

Hiệu quả chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo

Trong những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã giúp cho hơn 83.000 hộ trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo, từ đó đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến hết năm 2020 chỉ còn 2,35%. Đóng góp vào kết quả đó phải kể đến hiệu quả của chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã tạo điều kiện giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh thoát nghèo một cách bền vững.

Nếu như những năm trước đây, gia đình ông Đào Xuân Ca thuộc diện hộ nghèo của xã Song Lãng (Vũ Thu) thì 3 năm trở lại đây gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Trải qua cuộc sống với nhiều khó khăn do hai người vợ trước đều mắc bệnh hiểm nghèo, mất sớm để lại hai người con nhỏ nên đến khi ông Ca lấy người vợ thứ ba là bà Phạm Thị Trâm thì cuộc sống mới từng bước được ổn định hơn. Bản thân ông Ca đã 78 tuổi, người con út mới 14 tuổi trong khi thu nhập của cả gia đình chỉ trông cậy vào 1 mẫu ruộng nên gia đình ông Ca đã xác định chỉ có thể là chăn nuôi bò mới có thể tạo ra thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống bởi chăn nuôi bò tốn

ít công chăm sóc, rất phù hợp với sức khỏe hiện tại của ông. Chính vì thế, từ việc nuôi 1 con bò có hiệu quả, gia đình ông Ca đã quyết định vay thêm 55 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng CSXH để mua thêm bò giống về nuôi, nâng quy mô chăn nuôi lên 4 con. Hiện tại, gia đình ông Ca đang nuôi 1 cặp bò mẹ - con. Ông Ca chia sẻ: Gia đình tôi cảm ơn ngân hàng đã tạo điều kiện để có thể được vay vốn với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản bởi nếu không có vốn của ngân hàng thì gia đình tôi không thể xoay sở được bởi chi phí học hành của các cháu rất tốn kém. Cũng như gia đình ông Ca, gia đình ông Hoàng Văn Hợp

đang được Ngân hàng CSXH cho vay vốn ưu đãi của Chính phủ từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Lãng (Vũ Thu) quản lý. Ngay từ những ngày mới ra vùng chuyển đổi từ năm 2002, do thuộc diện hộ nghèo nên gia đình ông Hợp đã được Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho vay vốn để cải tạo 5 sào đất cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi. Ông Hợp tâm sự: Số tiền vay ban đầu chỉ được 500.000 đồng nhưng rất quý bởi thời điểm lúc đó khó khăn chồng chất khó khăn; tất cả mọi công việc từ đào ao đến đắp đường, xây dựng chuồng trại chăn nuôi đều phải dùng đến tiền trong khi đó nguồn vốn

của gia đình lại rất hạn hẹp. Sau nhờ chăn nuôi có hiệu quả nên Ngân hàng CSXH đã nâng hạn mức vay cho gia đình tôi lên 1 triệu đồng, 2 triệu đồng và hiện tại là 50 triệu đồng để tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, từ đó không chỉ giúp gia đình tôi thoát nghèo mà còn tạo thêm việc làm thời vụ cho 1 lao động với thu nhập khoảng 150.000 đồng/ngày. Đến nay, trên tổng diện tích gần 3 mẫu, gia đình ông Hợp thường xuyên nuôi khoảng 2.000 con vịt, trong đó có 250 con vịt đẻ và 1.750 con vịt thịt; 4 con bò; 4 con trâu và 1,4 mẫu ao thả các loại cá truyền thống.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang có 34.586 khách hàng vay vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh với tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/5 đạt gần 1.430 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thời điểm 31/12/2020. Đây là một trong những chương trình có tỷ lệ dư nợ cao nhất của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh. Mặc dù mới được thực hiện cho vay lại từ ngày 30/3 nhưng trong 2 tháng, toàn tỉnh đã giải ngân cho 3.298 hộ gia đình có đủ điều kiện vay vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo với doanh số cho vay đạt hơn 152 tỷ đồng, trong đó có 50 tỷ đồng từ nguồn vốn phân bổ của trung ương, gần 102 tỷ đồng số tiền thu nợ từ chương trình và phần còn lại là phần vốn bổ sung từ các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa giải ngân hết. Từ nguồn vốn đó đã giúp các hộ gia đình vừa mới thoát nghèo có điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế và duy trì ổn định thu nhập.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Mục đích đặt ra đối với chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo năm 2021 dư nợ cho vay phải đạt gần 1.436 tỷ đồng. Do đó, thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu cầu vay vốn từ chương trình, từ đó hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ và tổ chức giải ngân với phương châm 100% khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; đồng thời, tăng cường đôn đốc thủ hồi các khoản nợ đến hạn để cho vay quay vòng, tránh lãng phí vốn.

MINH HƯƠNG



Gia đình ông Hoàng Văn Hợp, thôn Hội, xã Song Lãng (Vũ Thu) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ.



Bãi tập kết vật liệu cát cầu gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

TIỀN HẢI Bảo đảm an toàn đê, kè, cống trong mùa mưa bão

Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, cống trong mùa mưa bão, huyện Tiên Hải đã tăng cường rà soát, xây dựng các công trình, chủ động ứng phó với diễn biến của thiên tai, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại khi có bão, lụt xảy ra.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Hệ thống thủy lợi của huyện Tiên Hải có 36,3km đê biển số 5, số 6 và 17km đê cửa sông hữu Trà Lý, đê cửa sông tả Hồng Hà, 30 cống dưới đê, 6 tuyến sông cấp 1, 26 tuyến sông cấp 2, 146 sông cấp 3... Những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, tuyến đê biển số 5, số 6 và một số kè xung yếu của huyện đã được đầu tư xây dựng, tu bổ. Nhìn chung, các tuyến đê đủ cao trình, mặt đê thiết kế chống đỡ được bão mạnh. Để bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, cống trong mùa mưa bão, thời gian qua huyện Tiên Hải đã thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra các công trình thuận lợi cho việc giao thương, phát triển chợ. Đến nay, toàn xã có trên 200 hộ kinh doanh buôn bán dịch vụ trên địa bàn xã. 5 năm 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Thanh đạt 10,5%; đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%, số hộ giàu, khá chiếm khoảng 50%, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm. Về định hướng phát triển kinh tế của xã trong thời gian tới, ông Lê Thanh Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương sẽ quy hoạch 80ha diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung khoảng 200ha để hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo Bình Thanh. Xã sẽ quy hoạch 70ha đất chuyển sang sản xuất, kinh doanh để phát triển lĩnh vực công nghiệp. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như các hạng mục trong tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để phấn đấu về đích trong năm 2021.

THU THUY

ra nhằm khắc phục giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tiên Hải cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ngăn chặn và kiến quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Hạt Quản lý đê điều, các địa phương đã xử lý được 10 vụ vi phạm chủ yếu là xây dựng hàng quán, tập kết vật liệu trên mái đê, trong hành lang bảo vệ đê, vận chuyển vật liệu quá tải trong đi trên mặt đê. Về công trình thủy lợi, đến hết tháng 5/2021 có 63 hộ vi phạm trên địa bàn các xã Nam Hồng, Nam Thanh, Nam Thắng, Nam Trung, Nam Chính, An Ninh, Bắc Hải, Tây Giang, Tây Ninh, Tây Lương, Phương Công... Đã xử lý được 6 vụ vi phạm, chủ yếu là đào đắp, san lấp phế liệu làm cơ hẹp dòng chảy, lấn chiếm các công trình thủy lợi. Đối với các trường hợp lấn bãi vi phạm hành lang đê, Tiên Hải đã cho dựng 6 bến bãi. Các bến bãi hoạt động không phép, không nằm trong quy hoạch đã giải tỏa 3 bến bãi.

MANH THẮNG

Cùng với các nội dung trên, huyện Tiên Hải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực quan, viết tin, bài phát trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở nhằm nêu cao trách nhiệm, đóng góp công sức của toàn dân vào việc công truyền, vận động, ngăn chặn và kiến quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Hạt Quản lý đê điều, các địa phương đã xử lý được 10 vụ vi phạm chủ yếu là xây dựng hàng quán, tập kết vật liệu trên mái đê, trong hành lang bảo vệ đê, vận chuyển vật liệu quá tải trong đi trên mặt đê. Về công trình thủy lợi, đến hết tháng 5/2021 có 63 hộ vi phạm trên địa bàn các xã Nam Hồng, Nam Thanh, Nam Thắng, Nam Trung, Nam Chính, An Ninh, Bắc Hải, Tây Giang, Tây Ninh, Tây Lương, Phương Công... Đã xử lý được 6 vụ vi phạm, chủ yếu là đào đắp, san lấp phế liệu làm cơ hẹp dòng chảy, lấn chiếm các công trình thủy lợi. Đối với các trường hợp lấn bãi vi phạm hành lang đê, Tiên Hải đã cho dựng 6 bến bãi. Các bến bãi hoạt động không phép, không nằm trong quy hoạch đã giải tỏa 3 bến bãi.

MANH THẮNG

Sức bật ở vùng đất trũng

Những năm qua, xã Bình Thanh (Kiến Xương) đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các liên kết chuỗi giá trị; đồng thời tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề dịch vụ tạo diện mạo mới cho địa phương.

Phát huy thế mạnh là xã duyên giang, những năm qua người dân Bình Thanh đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo ra luồng sinh khí mới trên vùng đất trũng. Tại vùng chuyển đổi của xã có 82 hộ tham gia nuôi

70ha với thu nhập bình quân mỗi năm đạt 160 triệu đồng/ha. Ông Đoàn Văn Sỹ cho biết: Với 1,5 mẫu ao, mỗi năm xuất bán 2 lứa cá truyền thống với khoảng 4 tấn cá, trừ chi phí tôi cũng thu lãi được 70 triệu đồng. Ông Bùi Văn Bồng với diện tích 2ha, ngoài nuôi cá truyền thống, từ năm 2020 ông đã đầu tư 1,7 tỷ đồng vào chuồng nuôi vịt theo hình thức CP, mỗi năm xuất bán 5 lứa vịt, mỗi lứa 5.000 con thu lãi 500 triệu đồng/năm. Không chỉ mạnh ở lĩnh vực chăn nuôi, trong sản xuất nông nghiệp, Bình Thanh còn thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp từ hàng chục năm qua. Những năm đầu diện

tích liên kết chỉ từ 15 - 20ha/vụ, song những năm trở lại đây diện tích tăng lên 70ha, riêng vụ lúa xuân năm 2021 tăng lên 112ha liên kết với 3 doanh nghiệp với 1.300 hộ tham gia. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Tính đến ngày 15/6, HTX đã tiêu thụ 120 tấn thóc cho bà con, lợi nhuận tăng thêm 15% so với bán thóc thường. Để đáp ứng nhu cầu thu mua thóc khô của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân, năm 2019 HTX đã đầu tư trên 400 triệu đồng xây dựng hệ thống lò sấy, bình quân mỗi vụ sấy 250 tấn thóc cho người dân. Bà Đào Thị Hiến, thôn Khả Phú cho biết: Với diện

tích 1,3 mẫu lúa TBR225 tôi đã thu về 3,5 tấn thóc, thông qua HTX đã được doanh nghiệp thu mua 100%, trừ chi phí tôi lãi 25 triệu đồng. Đó là lý do tôi tham gia cấy trong vùng lúa liên kết từ năm 2012 đến nay.

Bên cạnh đó, Bình Thanh luôn chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Không chỉ thu hút doanh nghiệp về làng mà một số người dân đã mạnh dạn du nhập nghề mới về địa phương. Đến nay, toàn xã có 6 doanh nghiệp, có sản xuất lớn, trong đó riêng nghề may công nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho 450 lao động ở địa phương với thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như xưởng may của anh Hoàng Văn Sự, thôn Lập Ấp đã tạo việc làm cho hơn 30 lao động trong thôn, trong đó phần lớn là những lao động trung tuổi. Họ đều là những lao động vốn chỉ quen với công việc đồng áng, thì nay đã trở thành những công nhân may lành nghề với thu nhập ổn định. Không chỉ nghề may, Bình Thanh còn phát triển mạnh mẽ các ngành nghề khác, làm hương xuất khẩu. Ông Hoàng Văn Tuấn, chủ cơ sở sản xuất công nghiệp mỹ nghệ Thành, thôn Khả Phú cho biết: Nhận thấy nghề đan bồ bóng là công việc phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là những người độ tuổi trung niên, người già nên năm 2020 tôi đã nhập nguyên liệu của công ty lớn đồng thời tự thu mua cây bồ bóng trong dân để phát triển nghề đan, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động ở trong và ngoài xã. Với mô hình này mỗi tháng doanh thu của gia đình tôi đạt trên 1 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt

100.000 đồng/người/ngày. Bà Tô Thị Hối, thôn Khả Phú phấn khởi cho biết: Đã 72 tuổi song hàng ngày tôi vẫn có việc làm thường xuyên, mỗi khi rảnh rỗi là tôi đan bồ bóng, tính ra cũng được từ 60.000 - 80.000 đồng/ngày.

Cùng với đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng phát triển đa dạng. Tận dụng lợi thế có quốc lộ 17B chạy qua nên Bình Thanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, phát triển chợ. Đến nay, toàn xã có trên 200 hộ kinh doanh buôn bán dịch vụ trên địa bàn xã. 5 năm 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Thanh đạt 10,5%; đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%, số hộ giàu, khá chiếm khoảng 50%, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm. Về định hướng phát triển kinh tế của xã trong thời gian tới, ông Lê Thanh Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương sẽ quy hoạch 80ha diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung khoảng 200ha để hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo Bình Thanh. Xã sẽ quy hoạch 70ha đất chuyển sang sản xuất, kinh doanh để phát triển lĩnh vực công nghiệp. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như các hạng mục trong tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để phấn đấu về đích trong năm 2021.

Với sự phát triển trên, Bình Thanh phấn đấu tới năm 2025, tổng giá trị sản xuất đạt trên 278 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020 - 2025 bình quân đạt 12,7%/năm.

THU THUY



Hợp tác xã SXKD DVNN xã Bình Thanh (Kiến Xương) tổ chức thu mua thóc tươi ngay tại ruộng cho nông dân.

Lưu ý gieo mạ khay cấy máy vụ mùa 2021

1. Chuẩn bị gieo mạ khay cấy máy
* Khay gieo mạ: là khay nhựa chuyên dụng có bán ngoài thị trường. Mây khay mật độ trung bình 22 - 24 khóm/m², cần 7 - 8 khay/sào, tùy giống hạt to hay hạt nhỏ, chân ruộng vằn cao hay vằn trung bình.
* Giá thể gieo mạ: là đất bột trộn với mùn của vôi tỷ lệ 5 thùng đất bột + 2 thùng mùn của. Cứ 100kg giá thể bổ sung 1,5kg supe lân + 0,2kg Ure + 0,2kg Kali. Hoặc có thể mua giá thể trộn sẵn. Lượng giá thể cần cho 1 sào khoảng 24 - 25kg.
* Chuẩn bị mống mạ:
- Lượng thóc giống gieo 1 sào: lúa lai 0,8 - 1kg, lúa thuần 1,2 - 1,5kg tùy giống.
Đối với gieo mạ khay, khâu quan trọng là chuẩn bị giống chất lượng, bảo đảm tỷ lệ nảy mầm tốt.
Ngâm hạt thóc phải no nước. Đối với lúa thuần ngâm 30 - 48 giờ tùy từng giống, lúa lai ngâm 10 - 18 giờ tùy theo hướng dẫn ghi trên bao bì; trong quá trình ngâm khoảng 6 - 8 giờ tiến hành thay nước 1 lần.
Do mạ gieo để cấy máy mật độ dày nên yêu cầu phải ngâm ủ đúng kỹ thuật. Cứ ngày ngâm, đêm vớt lên để ráo nước, khi mống gai đưa tiến hành gieo ngay. Nếu rễ và mầm quá dài khó gieo, không bảo đảm mật độ.
Lưu ý: Với giống chuyển vụ (giống thu hoạch vụ xuân 2021 chuyển sang gieo cấy vụ mùa 2021) bắt buộc phải thực hiện phá ngủ trước khi ngâm ủ.
* Cách gieo: Cho lượng giá thể đã chuẩn bị sẵn vào khay, gạt phẳng với độ dày khoảng 1,5cm. Xếp các khay thành hàng trên mặt sân, tưới thật đẫm nước rồi tiến hành gieo hạt, gieo dày, gieo đi gieo lại cho đều và chú ý gieo cả các mép khay. Gieo xong tưới nước lại một lần nữa rồi phủ kín hạt bằng lớp đất bột.
Nếu gieo bằng tay cần chú ý chia đều lượng giống cho các khay.
- Vụ mùa: Thời tiết nắng nóng nên chọn chỗ để khay thoáng mát và che nắng cho khay mạ bằng lưới đen cao 2 - 3m. Tưới nhiều lần/ngày, tránh bị thiếu nước dẫn đến mạ bị nóng và chết. Hoặc khi mạ đạt mũi chông, có thể đặt khay mạ ra ruộng, duy trì mực nước phù hợp để cấy sinh trưởng, phát triển.
Khi cấy mạ đạt 2,5 - 3 lá, có thể cấy.
2. Chuẩn bị ruộng cấy: Ruộng cấy máy phải chủ động tưới tiêu, tốt nhất là làm ruộng trước khi cấy từ 2 - 3 ngày, bảo đảm ruộng bằng phẳng, mực nước sẫm sấp mặt ruộng (xung quanh 1cm), khi cấy cây mạ sẽ thẳng hàng và không bị nghiêng, đổ hoặc bị vùi sâu.
Lưu ý: khi mạ đạt 10 - 12 ngày, cứng cây là cấy được, nên bố trí thời vụ gieo mạ và thời gian làm đất phù hợp, tuyệt đối không để mạ phải chờ ruộng.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH